



Học khu Thống Nhất Santa Ana

Câu hỏi thường gặp

Các trường học thuộc Học Khu Thống Nhất Santa Ana đang hoạt động như thế nào?

Học Khu Thống Nhất Santa Ana (Santa Ana Unified School District, hoặc SAUSD) nỗ lực để mọi học sinh tốt nghiệp có các kỹ năng cần thiết để thành công trong môi trường đại học, trong công việc tương lai hoặc trong các nghề cần có chuyên môn cao.

Tình trạng lớp học và cơ sở vật chất trường học tại SAUSD như thế nào?

Nhiều trường học địa phương được xây dựng cách đây hơn 70 năm và không đáp ứng được các quy định về xây dựng hoặc an toàn hiện nay. Một số trường học có vật liệu nguy hiểm như amiăng và ống nước bằng chì, cơ sở hạ tầng xuống cấp, rò rỉ khí đốt và nước, và nước thải tràn ra ngoài. Mỗi ngày, học sinh địa phương đều đến lớp trong những lớp học di động có tuổi đời hơn 20 năm. Nhiều công trình bị hư hỏng về mặt cấu trúc, vượt quá tuổi thọ dự kiến và tốn kém để sửa chữa. Những lớp học, phòng thí nghiệm và công nghệ học tập lỗi thời này cần được cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục hiện hành.

SAUSD đang làm gì để sửa chữa và nâng cấp các trường học cũ kỹ và xuống cấp?

SAUSD đã hoàn thành đánh giá toàn diện tất cả các lớp học và cơ sở trường học trong Quận và lập kế hoạch sửa chữa và nâng cấp. Tiểu Bang không cung cấp kinh phí chuyên biệt để sửa chữa và nâng cấp phòng học và cơ sở vật chất trường học. Những cải thiện này phải được tài trợ tại địa phương.

Việc sửa chữa và nâng cấp các trường học địa phương sẽ được tài trợ như thế nào?

Để hoàn thành các sửa chữa cần thiết, SAUSD đã đưa Dự Luật I vào cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 năm 2024 (Có thể xem nghị quyết của Hội đồng quản trị tại đây: www.sausd.us/Page/54292). Nếu được cử tri chấp thuận, Dự Luật này sẽ cung cấp 355 triệu đô-la tiền tài trợ do địa phương kiểm soát, chỉ có thể được sử dụng để sửa chữa và nâng cấp trường học địa phương.

Dự Luật I sẽ tài trợ cho những loại dự án nào?

Nếu được cử tri địa phương chấp thuận, Dự Luật I sẽ cung cấp nguồn tài trợ do địa phương kiểm soát cho việc:

- Loại bỏ các vật liệu nguy hiểm như amiăng, chì và nấm mốc khỏi các trường học cũ nơi đang gặp phải
- Cung cấp phòng thí nghiệm hiện đại, cơ sở công nghệ nghề nghiệp và thiết bị để sinh viên chuẩn bị vào đại học và các lĩnh vực nghề nghiệp có nhu cầu cao
- Nâng cấp các trường học cũ để đáp ứng các quy định hiện hành về sức khỏe và an toàn xây dựng, đồng thời cung cấp quyền tiếp cận phù hợp cho học sinh khuyết tật
- Giữ cho hệ thống máy tính và công nghệ hướng dẫn được cập nhật
- Sửa chữa hoặc thay thế mái nhà, hệ thống ống nước, hệ thống sưởi, thông gió và điện bị hư hỏng



Liệu Dự Luật I có cải thiện được các phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ học tập không?

Có. Nếu chúng ta muốn con cái mình thành công ở trường đại học, theo đuổi sự nghiệp tương lai hoặc học các ngành nghề cần có chuyên môn cao, các em phải có kỹ năng sử dụng các công nghệ hiện đại và có các lớp học nâng cao về khoa học, toán học, kỹ thuật và công nghệ. Một số phòng thí nghiệm khoa học tại các trường cũ của chúng tôi đã không được nâng cấp trong 30 năm và cần được cập nhật để đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật hiện nay.

Liệu Dự Luật I có cải thiện được sự an toàn của học sinh và an ninh trường học không?

Có. Dự Luật này sẽ loại bỏ các vật liệu nguy hiểm như amiăng và chì khỏi các trường học địa phương và cải thiện an toàn phòng cháy chữa cháy và động đất. Dự Luật này cũng sẽ cải thiện hệ thống an ninh và an toàn trong khuôn viên trường bao gồm hàng rào an ninh, camera an ninh, hệ thống liên lạc khẩn cấp, máy phát hiện khói, báo cháy và vòi phun nước.

Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng tiền sẽ được chi tiêu đúng như đã hứa?

Dự Luật I sẽ yêu cầu trách nhiệm giải trình tài chính chặt chẽ bao gồm một ủy ban giám sát công dân độc lập và các cuộc kiểm toán độc lập hàng năm bắt buộc để đảm bảo tiền được chi tiêu đúng mục đích Phải công khai mọi khoản chi tiêu và báo cáo với cộng đồng.

Liệu Tiểu Bang có thể cắt giảm nguồn tài trợ từ dự luật trái phiếu sửa chữa trường học địa phương không?

Không. Theo luật, mọi khoản tiền quyên góp chỉ được sử dụng để sửa chữa các lớp học và cơ sở vật chất của trường SAUSD. Các cơ quan tiểu bang hoặc liên bang không được phép lấy bất kỳ khoản tiền nào.

Liệu nguồn quỹ này có được sử dụng để tăng lương và phúc lợi cho người quản lý không?

Không. Theo luật, không một khoản tiền nào được huy động từ Dự Luật I có thể được sử dụng để trả lương hoặc lương hưu cho người quản lý.

Có kế hoạch cải thiện cơ sở vật chất rộng hơn, kéo dài nhiều năm không?

Có, Quận đã làm việc với các kiến trúc sư và chuyên gia xây dựng để đánh giá từng địa điểm trường học và xây dựng một kế hoạch toàn diện để sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất. Kế hoạch này cung cấp danh sách ưu tiên các dự án cải thiện và an toàn để nâng cao chất lượng các trường học tại SAUSD. Quý vị có thể xem lại kế hoạch này bằng cách truy cập www.sausdplan.org/.

Chúng ta đã thông qua dự luật trái phiếu cho các trường học ở Santa Ana chưa?

Vào năm 2018, cử tri địa phương đã chấp thuận Dự Luật I để tài trợ cho việc sửa chữa và nâng cấp một số trường học. Các dự án này đã hoàn thành đúng thời hạn và đúng ngân sách. Người ta luôn biết rằng sẽ cần thêm kinh phí để hoàn thành các dự án ở các trường khác. Bây giờ, vào năm 2024, chúng ta có một Dự Luật mới – còn gọi là Dự Luật I – sẽ giúp đảm bảo tất cả học sinh được đến trường trong các lớp học an toàn và hiện đại.



Dự luật trái phiếu này sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền?

Dự Luật này sẽ tốn 28 đô-la cho mỗi 100.000 đô-la giá trị thẩm định (không phải giá trị thị trường) hàng năm và sẽ tốn của chủ nhà thông thường khoảng 96 đô-la mỗi năm.

Tôi không có con học ở trường địa phương. Dự Luật I sẽ có lợi cho tôi như thế nào?

Ngay cả khi quý vị không có con trong độ tuổi đi học, các trường học địa phương chất lượng cũng giúp duy trì giá trị cộng đồng và bất động sản vững mạnh.

Liệu Dự Luật I có mang lại lợi ích cho tất cả học sinh hay không, bất kể các em có dự định học đại học hay không?

Có, Dự Luật này sẽ đảm bảo rằng những học sinh có kế hoạch học đại học sẽ được chuẩn bị để thành công, còn những học sinh không có kế hoạch học đại học sẽ nhận được sự đào tạo nghề và các kỹ năng cần thiết để cạnh tranh giành được những công việc lương cao.

Liệu Dự Luật I có giúp SAUSD đủ điều kiện nhận được quỹ hỗ trợ của tiểu bang không?

Có, nếu cử tri chấp thuận Dự Luật này, các trường học địa phương sẽ đủ điều kiện nhận được số tiền lên tới 267 triệu đô-la từ nguồn tiền đối ứng của Tiểu bang, nếu không thì nguồn tiền này sẽ được chuyển đến nơi khác.

Đề xuất 2 là gì và tại sao Hội Đồng lại thông qua đề xuất này?

Đề xuất 2 đang được bỏ phiếu trên toàn tiểu bang nhằm tạo ra một quỹ dành cho các khu học chính địa phương để sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất trường học. Các khu học chính địa phương như SAUSD chỉ có thể tiếp cận các khoản tiền hỗ trợ của tiểu bang này nếu học khu có tiền hỗ trợ của địa phương từ một dự luật trái phiếu địa phương như Dự Luật I. Dự Luật I sẽ cung cấp các khoản tiền mà SAUSD cần để đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ của tiểu bang nhằm nâng cấp các trường học địa phương mà không phải trả thêm chi phí cho người nộp thuế địa phương. Nếu không có Dự Luật I, khoản tài trợ của tiểu bang này sẽ được dùng để cải thiện trường học ở các cộng đồng khác. Đề xuất 2 không tăng thuế. Trái phiếu của tiểu bang được hoàn trả từ các loại thuế tiểu bang mà chúng ta đã nộp.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Dự Luật I không được thông qua?

Nếu không có Dự Luật I, cơ sở vật chất trường học sẽ tiếp tục xuống cấp trong khi chi phí sửa chữa sẽ ngày càng tốn kém hơn. Ngoài ra, nếu không áp dụng Dự Luật I, SAUSD sẽ mất tới 267 triệu đô-la từ nguồn tiền đối ứng của Tiểu bang khi nguồn tiền này sẽ được chuyển cho các quận khác.

Tôi có thể duy trì kết nối như thế nào khi SAUSD tiếp tục phát triển?

Để luôn kết nối và cập nhật thông tin với SAUSD, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi và các nền tảng truyền thông xã hội khác để biết thông tin và cập nhật khi chúng tôi tiếp tục lập kế hoạch cho tương lai của các trường học địa phương.

